

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัย เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตให้มีเสถียรภาพ

พันธกิจ

เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต และการประกันชีวิต เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของธุรกิจประกันชีวิต	บริหารเงินกองทุนประกันชีวิต ให้ความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จากการเอาประกันภัย	พร้อมดำเนินการชำระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชี	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
---	---	--	--

เป้าประสงค์

ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบประกันชีวิต	มีเงินเพียงพอ และพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เอาประกันชีวิต	เจ้าหน้าที่ได้รับชำระหนี้ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ให้ความความทันสมัย และเกิดประสิทธิผล
---	---	---	--

ทิศทางยุทธศาสตร์ ปี 2561 - 2563

สร้างความเชื่อมั่นการประกันชีวิตของประชาชนผู้เอาประกันภัย	บริหารเงินกองทุนให้ยั่งยืนและเพียงพอแก่การชำระหนี้	พร้อมดำเนินการชำระบัญชี เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชี	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
---	--	--	--

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2561-2563

<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลิต และพัฒนาสื่อความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและบทบาท หน้าที่กองทุนประกันชีวิต 2. พัฒนาสื่อ ประชาสัมพันธ์ หลัก ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook และช่องทางสื่อสารออนไลน์อื่นๆ ให้ความทันสมัย 3. จัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อจัดการบรรยายความรู้/สัมมนาวิชาการ/กิจกรรม/นิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้แก่ นายหน้า/ ตัวแทนประกันภัย/ สถาบันการศึกษา/ องค์กร/ หน่วยงานอื่น และประชาชนทั่วไป 4. โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตและการประกันภัย ผ่านสื่อสาธารณะ 5. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ การสอน หรืองานวิจัยเกี่ยวกับการประกันภัย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริหารจัดการเงินกองทุนอย่างเป็นระบบตามกรอบที่กฎหมายกำหนด 2. หาพันธมิตรทางการเงิน โดยสร้างความร่วมมือกับธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินในกรณีการเงินกองทุนไม่เพียงพอแก่การชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เอาประกันภัย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. พร้อมในการชำระบัญชีของบริษัทประกันชีวิตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ในกรณีกองทุนประกันชีวิต ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชี ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Operation Plan), การซักซ้อมความเข้าใจ การจัดทำผังหรือขั้นตอนในการดำเนินการชำระบัญชีที่ชัดเจน และเผยแพร่ภายในองค์กร 	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการทำงาน 2. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร 3. พัฒนาด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. พัฒนากองทุนประกันชีวิตให้เป็นมาตรฐานสากล โดยการสานความสัมพันธ์กับองค์กรและกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันชีวิตในต่างประเทศ
--	--	---	---